

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá

UBND huyện nhận được Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 15/7/2024 của HĐND thị trấn Hồ Xá về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá gửi đến HĐND và UBND huyện.

UBND huyện đã có Công văn số 1539/UBND-VP ngày 17/7/2027 gửi các phòng, ban liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, UBND huyện trả lời cụ thể như sau:

1. Việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Hồ Xá chưa đảm bảo, rác tập kết nhiều gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị (ngã tư Hùng Vương giao Trần Phú, sân vận động huyện, Nhà thi đấu huyện, đoạn đường Quốc lộ 1A từ khu phố Lao Động đến khu phố 8). Đề nghị UBND huyện – Trung tâm Môi trường đô thị huyện quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Quy trình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hồ Xá được thực hiện thu gom từ các tuyến phố ngõ, hẻm bằng phương tiện xe gom 2 bánh đưa ra điểm tập kết tạm thời để xe ép rác chuyên dụng bốc, vận chuyển đi xử lý. Tuy nhiên trên địa bàn thị trấn Hồ Xá có những khó khăn, một số khu phố trên địa bàn không có điểm tập kết rác và nơi cất giữ xe gom rác. Vì vậy, đơn vị đã trực tiếp làm việc cụ thể với Cấp ủy, Ban cán sự các khu phố để thống nhất lịch, thời gian tập kết rác từ các hộ gia đình và tận dụng các bãi đất trống, các điểm ở vỉa hè xa dân cư để tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời và một số điểm dùng để dụng cụ xe gom. Đồng thời, phía đơn vị đã cam kết: Đối với tất cả các điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn, chậm nhất 02 giờ sau khi tập kết sẽ được bốc, vận chuyển đi xử lý kịp thời không để tồn ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm.

Song thực trạng vẫn thường xảy ra, đó là một số người dân thiếu ý thức, lợi dụng các địa điểm để xe gom để vứt rác bừa bãi. Một số người dân tập kết rác không đúng lịch và địa điểm theo quy định đã làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Vì vậy, để giải quyết và khắc phục triệt để, kịp thời vấn đề ô nhiễm môi trường rác thải ở các điểm, các tuyến phố mà cử tri phản ánh ở trên trong thời gian tới. Trung tâm Môi trường - Công trình đô thị huyện sẽ phối hợp với các khu phố kiểm tra xem xét, thống nhất và bố trí lại các địa điểm tập kết rác, các điểm để dụng cụ xe gom chưa phù hợp. Đồng thời, kính đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá có sự chỉ đạo đối với Ban cán sự các khu phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên

tuyên, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại từng gia đình, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đảm bảo chấp hành nghiêm minh Luật bảo vệ môi trường; các quy định về lịch thu gom, xử lý rác thải, các địa điểm tập kết rác đã được thống nhất hợp đồng giữa Trung tâm Môi trường huyện với Ban cán sự và nhân dân các khu phố.

2. Hiện nay Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Linh đã xuống cấp trầm trọng và không còn được sử dụng. Đề nghị UBND huyện quan tâm đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn và vệ sinh cho người dân.

Trả lời:

Khu vực này UBND huyện đã trình UBND tỉnh và đã có Quyết định điều chỉnh thành đất thương mại, dịch vụ. Hiện nay đang kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Công trình hiện nay đã xuống cấp vì vậy UBND huyện đã niêm phong và dừng các hoạt động tại khu vực này.

3. Khu vực Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã chuyển đi nơi khác, đề nghị UBND huyện quan tâm nói rộng giao thông 2 đầu tuyến đường nơi Trung tâm Giáo dục thường xuyên cũ đảm bảo nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân .

Trả lời:

Hiện nay quy hoạch sử dụng đất hai bên tuyến đường này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Vì vậy, trong thời điểm này mở rộng là chưa có cơ sở, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

4. Từ đầu năm 2024 đến nay phụ cấp của cán bộ y tế khu phố không được chi trả. Đề nghị UBND huyện kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ khu phố.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Y tế Quảng Trị đang trình UBND tỉnh cấp phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản trong 06 tháng đầu năm 2024. Khi có quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế theo quy định.

5. Hiện nay trên sông Hồ Xá rất ô nhiễm, gây ảnh hưởng nặng nề cho cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Đề nghị Huyện có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Để đánh giá tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hằng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại 02 vị trí gồm: NM1 (nước mặt sông Sa Lung đoạn qua cầu Châu Thị, thị trấn Hồ Xá), NM2 (nước mặt sông Hồ Xá, đoạn qua cầu Nam Bộ, thị trấn Hồ Xá) để phục vụ cho việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Từ năm 2019 đến năm 2022, kết quả quan trắc cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT và đạt

mức A, B của QCVN 08:2023/BTNMT; Năm 2023, Kết quả quan trắc nước mặt sông Hồ Xá tại thời điểm quan trắc cho thấy thông số pH, DO, BOD₅ và Coliform đạt mức A; thông số TSS và COD đạt mức B theo QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định dự toán nhiệm vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Vĩnh Linh năm 2024, trong đó có phần đánh giá tình hình ô nhiễm nước mặt của sông Hồ Xá năm 2024.

Về phản ánh của cử tri liên quan đến sông Hồ Xá, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá, UBND các xã ven sông tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... khu vực ven sông, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

6. Việc tặng Huy chương hoàn thành nhiệm vụ cho lực lượng thanh niên xung phong đã có thông báo của Bộ Chính trị năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND quan tâm giải quyết

Trả lời:

Hiện nay, theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các quy định hiện hành khác, đối với lực lượng Thanh niên xung phong không có loại hình khen thưởng “Huy chương hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 96 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (*hiệu lực thi hành từ 01/01/2024*) quy định về Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, gồm: Đối tượng, nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của Thanh niên xung phong; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 96, Luật Thi đua, khen thưởng 2022, ngày 06/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP, ngày 12/6/2024 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Hiện nay, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đang xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi có hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

7. Việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá bị thu hồi đất ở khu vực Trạng Lạc giai đoạn 1 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Trả lời:

Dự án Khu dân cư nhóm 3, thị trấn Hồ Xá triển khai từ năm 2019 đến năm 2022 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công

trình; tuy nhiên quá trình thực hiện dự án do thiết sót của chủ đầu tư (UBND thị trấn Hồ Xá) không đưa hạng mục GPMB “hỗ trợ đời sống, ổn định sản xuất và khen thưởng cho người dân ” với giá trị 1.250 triệu đồng vào tổng mức đầu tư dự án. Sau khi phát hiện sai sót UBND thị trấn Hồ Xá bố trí 1.250 triệu đồng từ nguồn quỹ đất giá đất thị trấn hưởng (Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 04/4/2023) để thành lập một dự án mới chi trả “hỗ trợ đời sống, ổn định sản xuất và khen thưởng cho người dân”; tuy nhiên theo quy định chi phí hỗ trợ, đền bù GPMB phải gắn liền với thu hồi đất, giao đất để xây dựng dự án, do đó không thể tách riêng hạng mục GPMB này thành dự án mới mà phải điều chỉnh, bổ sung vào dự án Khu dân cư nhóm 3, thị trấn Hồ Xá.

Việc dự án đã được quyết toán hoàn thành năm 2022, đã bàn giao cho UBND thị trấn Hồ Xá quản lý, ghi tăng tải sản công và đã đóng hồ sơ dự án nên việc mở lại hồ sơ dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án còn gặp vướng mắc theo quy định hiện hành. UBND huyện đã báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để xin ý kiến đồng thuận, tháo dỡ vướng mắc, điều chỉnh tăng tổng mức chủ trương đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục khác có liên quan để có cơ sở để chi trả phần chi phí GPMB “hỗ trợ đời sống, ổn định sản xuất và khen thưởng cho người dân ”.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/7/2024 của UBND thị trấn Hồ Xá, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri và HĐND, UBND thị trấn Hồ Xá được biết./.

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Hồ xá;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành